



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25040

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 24.36 Ad Value: 32,886

PRValue (x3): 98,658

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จอลุยสอบทุจริตเงินคนจนเฟส3

จอลุยสอบทุจริตเงินคนจนเฟส3

ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)เมื่อวันที่ 3 พ.ค. พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขที่การป.ป.ท.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพิ่มเติมว่าป.ป.ท.จะลงพื้นที่ตรวจสอบในลotted 3 ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการคนไร้ที่พึ่งและขอทาน, กองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต, นิคมสร้างตนเอง, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวม 28 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 103,816,600 บาท

ด้านพล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำนักงานยกรัฐมนตรีได้สั่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School 12 เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แบ่งเป็นโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 10 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) จำนวน 2 เขต รวม 1,104 แห่งโดยในส่วนของผู้เกี่ยวข้องในสังกัดต่าง ๆ ก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งในส่วนของ ศธ.มีผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ประมาณ 70 ราย ซึ่งขณะนี้ตนกำลังให้คณะทำงานด้านกฎหมายร่างรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนจะส่งให้ต้นสังกัดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไป

พล.ท.โกศล กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องถือว่ามีหลายกลุ่ม เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าทีพัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้คงต้องมาดูในรายละเอียดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ดำรงตำแหน่งใดบ้างหากเป็นระดับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือบุคลากรของเขตพื้นที่ก็ต้องเป็นอำนาจของ สพฐ.ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง แต่ถ้าเป็นข้าราชการครูก็ต้องเป็นศธจ. ที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงส่วนความคืบหน้ากรณีก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน 11 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพฐ. 62 ล้านบาท นั้นคณะกรรมการสืบสวนอยู่ระหว่างการสรุปผลก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยซึ่งในกรณีนี้ผู้ผิดวินัยร้ายแรงแน่นอน คาดว่าน่าจะเป็นข้าราชการในระดับผอ.เขตพื้นที่ฯ และผอ.โรงเรียน อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการในส่วนนี้ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้เรียบร้อยแล้ว ตนจะขยายไปในภูมิภาคอื่น ๆ ต่อแน่นอน.